

**THÔNG BÁO**  
**Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban biên tập**  
**Trang thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ**

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện trong thời gian tới, sau khi thống nhất ý kiến Ban biên tập phân công công việc cho từng thành viên đảm nhiệm từng công việc, cụ thể như sau:

**1. Bà Nguyễn Thị Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BBT:**

Điều hành mọi hoạt động của BBT và chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ nội dung thông tin đã được đăng tải trên Trang TTĐT huyện.

Quy định chế độ làm việc của BBT, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và đôn đốc chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí hàng năm và định mức chi phí duy trì, mở rộng nâng cao chất lượng về nội dung của Trang TTĐT huyện.

Chỉ đạo vận động các nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tăng kinh phí hoạt động cho Trang TTĐT.

**2. Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Phó Ban Thường trực BBT:**

Chịu trách nhiệm kiểm duyệt các tin, bài, hình ảnh thuộc thể loại Văn hoá Thông tin, Thể dục Thể thao, và các tác phẩm của người dân và doanh nghiệp gửi về BBT. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin cho Trang TTĐT huyện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai xây dựng lưu trữ cơ sở dữ liệu, liên kết với các cơ sở dữ liệu tác nghiệp của các đơn vị. Cung cấp, phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông, Sở khoa học và Công nghệ và các đơn vị khác có liên quan thực hiện công tác quản trị, bảo trì cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn thông tin khi vận hành Trang TTĐT huyện.

**3. Bà Bùi Thị Hải Lý – Phó Ban Tuyên giáo - Phó BBT:**

Chịu trách nhiệm kiểm duyệt các tin, bài, hình ảnh thuộc khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể và các tác phẩm mang tính chất chính trị, truyền truyền các chủ trương của Đảng. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin cho Trang TTĐT huyện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**4. Bà Phạm Thị Hằng – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện – Phó BBT:**

Chịu trách nhiệm kiểm duyệt các tin, bài, hình ảnh thuộc thể loại kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, Nông thôn mới, thông tin chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của UBND huyện như: kế hoạch, báo cáo, quyết định, lịch làm việc... Đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin cho Trang TTĐT huyện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**5. Ông Trịnh Minh Mẫn – Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT-Thể thao huyện – Phó BBT:**

Chịu trách nhiệm kiểm duyệt các tin, bài, hình ảnh trên các lĩnh vực do các phóng viên, biên tập viên và công tác viên sáng tác trên các hoạt động của huyện, xã đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Trang TTĐT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

**6. Ông Nguyễn Huy Phê - Trưởng phòng Nội vụ huyện - Phó Ban BBT:**

Chịu trách nhiệm kiểm duyệt các tin, bài, hình ảnh thuộc thể loại: cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, công tác tổ chức cán bộ, tôn giáo. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin cho Trang TTĐT huyện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**7. Ông Đoàn Văn Hùng – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Phó Ban BBT:**

Quản trị trang TTĐT, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban biên tập về hoạt động của trang TTĐT, Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị khác có liên quan thực hiện công tác quản trị, đảm bảo an toàn thông tin khi vận hành, cấu trúc hoạt động của Trang TTĐT huyện.

Giúp Trưởng ban xây dựng các kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí hàng năm, thực hiện báo cáo thường kỳ về hoạt động của Trang TTĐT huyện và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ đã được phân công.

Chịu trách nhiệm kiểm duyệt các tin, bài, hình ảnh thuộc thể loại Thông tin, truyền thông và chuyển đổi số, công tác tuyên truyền. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin cho Trang TTĐT huyện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**8. Ông Phạm Minh Đường - chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Thành viên:**

Quản trị trang TTĐT, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó ban biên tập về hoạt động, bảo trì, bảo dưỡng trang TTĐT, xây dựng các kế hoạch hoạt động. Phối hợp với các đơn vị xây dựng lưu trữ cơ sở dữ liệu, liên kết với các cơ sở dữ liệu tác nghiệp của các đơn vị cung cấp, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị khác có liên quan thực hiện công tác quản trị, bảo trì cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn thông tin khi vận hành, cấu trúc hoạt động của Trang TTĐT huyện. Tổng hợp báo cáo định kỳ Trang TTĐT huyện cho BBT.

Chịu trách nhiệm về chuyên mục Hành chính công, CCHC, góc doanh nghiệp.

Đăng các tác phẩm thuộc phòng Nội vụ phụ trách kiểm duyệt lên Trang TTĐT.

**9. Bà Lê Thị Bích Thảo - chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Thành viên:**

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó ban biên tập về thanh quyết toán chi phí nhuận bút, thù lao cho Ban biên tập và các cá nhân, tổ chức có tin, bài, hình ảnh được đăng tải trên Trang TTĐT huyện theo Quyết định hiện hành. Báo cáo thanh quyết toán theo định kỳ. Tổng hợp các tin, bài được đăng lên Trang TTĐT huyện, dự toán phân bổ bài chuyên mục và kinh phí hàng năm.

Đăng các tác phẩm thuộc phòng VH&TT huyện phụ trách kiểm duyệt lên Trang TTĐT.

**10. Ông Nguyễn Văn Tường - chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND - Thành viên:**

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó ban biên tập về chuyên mục đầu tư phát triển, các thông tin về quy hoạch, dự án. Cập nhật thông tin lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn.

Tổng hợp các hỏi - đáp, trao đổi ý kiến của người dân và doanh nghiệp trình trưởng BBT duyệt.

Đăng các tác phẩm thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách kiểm duyệt lên Trang TTĐT.

**11. Bà Nguyễn Thị Ái Nhân – Phát thanh viên - Trung tâm VH TT-Thể thao huyện - Thành viên:**

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó ban biên tập về giao diện trang TTĐT, video clip, hình ảnh hoạt động của huyện.

Đăng các tác phẩm thuộc Trung tâm VH TT - Thể thao huyện phụ trách kiểm duyệt lên Trang TTĐT.

**12. Bà Ngô Thị Thu Hà - chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Thành viên:**

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó ban biên tập về công tác tuyên truyền trên trang TTĐT huyện. Đăng tải các văn bản của UBND huyện như: kế hoạch, báo cáo, quyết định, lịch làm việc...và các văn bản có liên quan của Trung ương, các sở ban ngành của tỉnh trình Phó BBT duyệt để đăng tải trên Trang TTĐT.

Đăng các tác phẩm thuộc Ban Tuyên giao huyện phụ trách kiểm duyệt lên Trang TTĐT.

Trên đây là Thông báo phân công công việc cho từng thành viên BBT Trang TTĐT huyện, trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc các thành viên kiến nghị với Trưởng BBT Trang TTĐT để được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. /.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các thành viên BBT- TTTĐT huyện;
- Lưu: VT, CNTT

**TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**  
**Nguyễn Thị Phương**